



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๕-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๔๕-๖๑๓๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที่ ๑๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๑๒ มูลค่าข่าว ๘๘,๐๘๘.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

หารือทบทวนกระทรวงอุดมศึกษา ชี้เยียวยาพนักงานมหาวิทยาลัย

● ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยภายหลังประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และคุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ประชุมร่วมกับ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ ว่า ทปอ.ได้นำร่างระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา และเรื่องการจัดกระทรวงการอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุดมศึกษา ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทปอ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ มงคล สมาคมอุดมศึกษาเอกชน เห็นด้วยกับการจัดกระทรวงอุดมศึกษาเช่นกัน รวมไปถึง กกอ.และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยกรรมการการศึกษาและกีฬา ได้มีการประชุมและได้ให้ความเห็นชอบร่างมตินี้ด้วยเสียงเอกฉันท์

“การจัดกระทรวงการอุดมศึกษา จะทำให้สามารถเข้าไปดูแลการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยได้มากขึ้น จากเดิมจะดูแลเฉพาะการจัดการศึกษาให้ประชากรวัย 18-25 ปี ให้สามารถเข้าไปดูแลวิทยาลัยชุมชน และ

แรงงานในวัยทำงาน ที่อายุ 15-60 ปี ซึ่งมีอยู่ประมาณ 47 ล้านคน ด้วยในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งจบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีเพียง 1 ใน 5 เท่านั้นที่จบระดับอุดมศึกษา”

นอกจากนั้นยังได้ขอให้ รมว.ศธ.ช่วยติดตามเรื่องเงินเยียวยาของพนักงานมหาวิทยาลัยทั้ง 3 กลุ่มด้วย คือกลุ่มที่เข้าทำงานก่อน 1 มกราคม 2555, กลุ่มที่เข้าทำงานก่อน 1 มกราคม 2556 และกลุ่มที่เข้าทำงานก่อน 1 มกราคม 2557 ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการจ่ายเงินเยียวยาครบตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติไว้ ขณะเดียวกันก็มีปัญหาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนน้อยกว่าข้าราชการพลเรือนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ถึง 8% ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีมติให้เสนอเรื่องนี้ให้ ครม.พิจารณาแล้ว จึงขอให้ รมว.ศธ.ติดตามเรื่องนี้ให้

ด้าน พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าวว่า ในเรื่องการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา โดยหลักการไม่ขัดขวางที่จะมีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา แต่ยังไม่ใช้เวลานี้

